

Số: 129 /TB-UBND

Hải Phòng, ngày 05 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Phiên họp thường kỳ tháng 3/2023 (trực tuyến)

Ngày 27/3/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì Phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân thành phố tháng 3/2023 (trực tuyến với các quận, huyện) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2023, bàn nhiệm vụ, giải pháp thời gian tiếp theo. Cùng dự họp có đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng, các đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, một số Ban của Thành ủy, Thủ trưởng các Sở, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp liên quan thuộc thành phố, các đồng chí Bí thư Quận ủy, Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Sau khi nghe Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố giao các Sở, ngành, địa phương; báo cáo tổng hợp các nội dung đã thực hiện xin ý kiến các thành viên Ủy ban nhân dân thành phố từ ngày 01/01/2023 đến ngày 27/3/2023; Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội thành phố tháng 3 và quý I; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới; báo cáo kết quả đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thành phố Hải Phòng năm 2022; ý kiến tham gia của các đại biểu tại Phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kết luận như sau:

1. Đánh giá chung tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2023

Quý I năm 2023, bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức đã ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của thành phố. Với sự chỉ đạo quyết liệt, sự tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của thành phố, các cấp, các ngành, địa phương, kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục có sự phát triển. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I ước tăng 9,65% so với cùng kỳ năm 2023, cao hơn mức tăng trưởng quý I năm 2022 (9,5%); chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 13,12%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10,62%; thu hút khách du lịch đạt gần 1,4 triệu lượt, tăng 17,86%; kim ngạch xuất khẩu đạt gần 6,6 tỷ USD, tăng 2,51% so với cùng kỳ so với cùng kỳ năm 2022; thu ngân sách nội địa đạt 8.187 tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 10/3/2023 đạt 12,4% kế hoạch thành phố giao, cao hơn quý I năm 2022 (đạt 2,4% kế hoạch). Một số chỉ tiêu có mức tăng cao so

với bình quân chung của cả nước và các tỉnh, thành phố. Các lĩnh vực an sinh, xã hội tiếp tục được quan tâm phát triển. Tình hình an ninh, trật tự xã hội được bảo đảm, khu vực biên giới hải đảo được giữ vững.

Tuy nhiên, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt thấp hơn kế hoạch; một số chỉ tiêu giảm so với cùng kỳ năm 2022, như: thu ngân sách nhà nước (giả cả tổng thu, thu nội địa và thu từ xuất nhập khẩu). Trong đó thu nội địa giảm 13,97%, thu của một số địa phương đạt mức thấp hơn nhiều so với dự toán; sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 33,31 triệu tấn, giảm 0,83%; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 385 triệu USD, giảm 21,11% so với cùng kỳ.

Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai một số dự án trọng điểm của thành phố, tiến độ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, Chương trình xây dựng các công viên, cây xanh một số nơi còn chậm.

Nhiệm vụ chuyển đổi số mặc dù đã được thành phố tập trung chỉ đạo ngay từ đầu năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã họp rà soát, rút kinh nghiệm và phê bình nhiều Sở, ngành, địa phương do chậm tiến độ chuyển đổi số năm 2022 nhưng tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số trong quý I năm 2023 tại Sở Thông tin và Truyền thông và nhiều Sở, ngành, cơ quan, địa phương vẫn chậm.

Công tác phối hợp giữa các đơn vị, trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, địa phương chưa tốt dẫn đến chậm trễ trong việc triển khai nhiệm vụ được giao. Trong quý I năm 2023, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành 13 văn bản nhắc nhở, rút kinh nghiệm đối với 09 đơn vị, cá nhân, 05 văn bản phê bình đối với 06 đơn vị, cá nhân do thiếu trách nhiệm, chậm thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, đơn vị đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, quyết liệt, tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

2.1. Tập trung rà soát, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế - xã hội thực hiện trong quý I năm 2023 của từng ngành, địa phương, có giải pháp cụ thể, hiệu quả để lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong các tháng, các quý tiếp theo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2023. Đặc biệt, các đồng chí Bí thư Quận ủy, Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

2.2. Về triển khai các dự án trên địa bàn thành phố và giải ngân vốn đầu tư công

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị, Bí thư Quận ủy, Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các chủ đầu tư tập trung cao, quyết liệt chỉ đạo giải quyết kịp thời các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai

các dự án hạ tầng kỹ thuật và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn theo kế hoạch được giao.

2.3. Về công tác thu ngân sách

- Giao Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục Thuế thành phố, Cục Hải quan Hải Phòng, các cơ quan, đơn vị liên quan, Bí thư Quận ủy, Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tập trung cao, quyết liệt chỉ đạo công tác thu ngân sách, quyết tâm phấn đấu đạt và vượt dự toán thu ngân sách năm 2023 được giao.

- Giao Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện hồ sơ, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất, việc bán đấu giá, thanh lý tài sản nhà, đất và các tài sản công khác để tăng thu ngân sách nhà nước.

- Giao đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố.

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan rà soát số liệu kết quả thu ngân sách nhà nước các quận, huyện (có đánh giá, so sánh với cùng kỳ năm 2022 và so với dự toán năm 2023), cập nhật đến hết ngày 31/3/2023, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố **trong ngày 31/3/2023** để gửi các địa phương.

- Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan dự thảo văn bản để gửi Quận ủy, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các quận, huyện về kết quả thu ngân sách nhà nước quý I năm 2023 của các quận, huyện, làm căn cứ để các địa phương đánh giá, chỉ đạo công tác thu ngân sách trên địa bàn.

2.4. Về công tác giải phóng mặt bằng

- Giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các ngành tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông, đô thị, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các dự án, công trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, không để công tác giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư các dự án, góp phần phát triển công nghiệp, dịch vụ.

- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kịp thời hướng dẫn các địa phương giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án. *nb*

2.5. Về thực hiện Chủ đề năm 2023 của thành phố

a. Chương trình xây dựng công viên, cây xanh

- Giao Ủy ban nhân dân các quận tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình đầu tư xây dựng các công viên, vườn hoa, cây xanh trên địa bàn các quận giai đoạn 2021-2025.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thành phần thuộc Chương trình do Ủy ban nhân dân các quận lập và trình duyệt.

- Giao Sở Xây dựng khẩn trương thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án thành phần thuộc Chương trình do Ủy ban nhân dân các quận lập.

- Phân công đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thành phần thuộc Chương trình.

b. Chinh trang đô thị:

- Giao Ủy ban nhân dân các quận: Ngô Quyền, Lê Chân rà soát việc sử dụng đất của các hộ dân phía bên trái đường (hướng từ Hải Phòng đi Hà Nội) tại đường Nguyễn Bình Khiêm (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Văn Cao) và đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ cầu vượt Lạch Tray đến Quán Nam); khẩn trương tổ chức xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện.

- Giao các Sở: Xây dựng, Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan khẩn trương xây dựng giá bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước tại các chung cư mới để áp dụng cho các trường hợp chênh lệch diện tích nhà ở cũ đã sở hữu riêng và diện tích nhà ở tại chung cư mới; nghiên cứu không đưa giá trị các hạng mục công trình có tính chất sử dụng chung, nằm ngoài khu chung cư vào công thức xác định giá bán nhà. Trong đó, tập trung xác định trước giá bán nhà tại chung cư N1-N2 Lê Lợi, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

c. Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

- Các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện quan tâm tập trung chỉ đạo việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn.

- Giao đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện và các Sở, ngành liên quan rà soát, đánh giá khối lượng, tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án để đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

d. Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số

- Năm 2023, thực hiện chuyển đổi số tiếp tục là nội dung trọng tâm được xác định trong Chủ đề năm của thành phố. Yêu cầu các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, các quận, huyện tập trung tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số được giao theo Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 12/01/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố; kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc, gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông tập trung tham mưu Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố triển khai hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số thành phố năm 2023; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số của các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố; kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị liên quan đến thực hiện chuyển đổi số; chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp hiệu quả để tăng tốc thực hiện trên địa bàn thành phố, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để chỉ đạo.

- Thống nhất chủ trương đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 vào kết quả đánh giá, chấm điểm thi đua; đánh giá, phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ đối với người đứng đầu các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương cuối năm.

+ Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên theo dõi, kịp thời đề xuất việc biểu dương, khen ngợi hoặc phê bình, nhắc nhở, xem xét trách nhiệm các đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố việc đưa kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số năm 2023 của các cấp, các ngành vào đánh giá chấm điểm thi đua, đánh giá, phân loại người đứng đầu cơ quan, đơn vị năm 2023.

2.6. Về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố

- Giao Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện thường xuyên nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và khu vực biên giới biển đảo.

- Giao Công an thành phố, Thanh tra thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tiếp công dân thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến dư luận xã hội, phản ánh của báo chí đối với các vụ việc có dấu hiệu phức tạp, đông người phát sinh, kịp thời đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

- Các đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng tập trung chỉ đạo việc tuyên truyền đối với các hộ dân kinh doanh tại chợ Tam Bạc để các hộ chia sẻ với thành phố và quận trong việc thực hiện các giải pháp khắc phục sự cố cháy chợ Tam Bạc, để các hộ sớm ổn định cuộc sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh, không tập trung đông người tại khu vực Trụ sở Thành ủy, Trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và hình ảnh của thành phố.

2.7. Về công tác chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân thành phố

- Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, Chủ đầu tư có nội dung trình Kỳ họp khẩn trương tập trung hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để xin ý kiến Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trước khi trình Hội đồng nhân dân thành phố theo quy định.

- Thống nhất chủ trương đối với các nội đã được giao các ngành, địa phương, chủ đầu tư chuẩn bị nhưng không đảm bảo tiến độ, chất lượng sẽ đưa ra khỏi nội dung trình kỳ họp, đồng thời xem xét trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị liên quan.

2.8. Về việc trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao

- Thống nhất chủ trương trong việc ra văn bản phê bình người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương do thiếu trách nhiệm, để chậm tiến độ, không đảm bảo chất lượng công việc như sau:

+ Khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ra văn bản phê bình người đứng đầu Sở, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các quận, huyện đồng thời phê bình cấp phó của người đứng đầu phụ trách lĩnh vực liên quan.

+ Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản đề xuất Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy ra văn bản phê bình Bí thư Quận ủy, Huyện ủy, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan thuộc thẩm quyền của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

- Các Sở, ngành, đơn vị, địa phương khi báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao cần rà soát, tổng hợp, báo cáo đầy đủ, sát thực tế; chủ động báo cáo các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị các giải pháp hiệu quả để Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời chỉ đạo, không để chậm trễ công việc.

2.9. Về hoàn thiện dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và Quý I, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm Quý II năm 2023

- Giao các Sở, ngành: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thống kê thành phố, Cục Thuế thành phố, Cục Hải quan Hải Phòng, Kho bạc

nhà nước thành phố, các Sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động rà soát, cập nhật số liệu, tình hình đến hết ngày 31/3/2023 theo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Phiên họp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư **trong ngày 31/3/2023** để tổng hợp, đề hoàn thiện dự thảo Báo cáo, trình Ủy ban nhân dân thành phố **trong ngày 03/4/2023**.

2.10. Về một số nội dung khác

- Về thủ tục bàn giao đất quốc phòng: Giao Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng khẩn trương tham mưu, đề xuất nội dung, chương trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm việc với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng để thống nhất việc bàn giao đất quốc phòng về thành phố quản lý tại 3 khu đất: Trạm Kiểm tra, giám sát trên sông, vịnh thuộc Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Hải Phòng; Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ (cũ); Sở Chỉ huy bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng (trụ sở cũ).

- Thống nhất chủ trương và giao Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về đánh giá và phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao đối với người đứng đầu sở, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tại thành phố Hải Phòng.

- Các Sở, ngành, địa phương, đơn vị tập trung sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 theo chỉ đạo của Thành ủy.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành thành phố, các cấp, các đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTTU; TT HĐND TP;
- Đoàn ĐBQH HP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các Ban của TU, HĐND TP;
- Các Sở, ban, ngành TP;
- Các đơn vị SN trực thuộc;
- Các tổ chức CTXH TP;
- Các đơn vị liên quan;
- Các QU, HU, UBND các quận, huyện;
- Các VP: TU, ĐBBQHHP&HĐND TP;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Các phòng CV;
- Lưu: VT

TL. CHỦ TỊCH
GHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Ngọc Tú